



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 หน้า 17 มูลค่าข่าว .-

## อว.ตั้ง..‘กองทุนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา’ ผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง รับผิดชอบต่องานไทย



กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษานี้จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับบทบาทของระบบการอุดมศึกษาสู่ระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และเพิ่มศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยอาศัยการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กองทุน

เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของไทย ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยคิดหรือได้ทดลองหลักสูตรใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะหลักสูตรที่เน้นเรื่องการปฏิบัติตามความต้องการของตลาด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ประเทศได้มากขึ้น โดยที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้มาร่วมทำหลักสูตรอันดับเอกซ์กับอว. เพื่อสร้างวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของบริษัทที่มาขอรับการลงทุนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ เช่น Cyber Security นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) นักบูรณาการระบบในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ในอนาคต

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา

**ด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม** กล่าวว่า แนวคิดใน  
การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา  
มุ่งเน้นผลิดกำลังคนที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาค  
เศรษฐกิจรองรับการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  
(Disruptive change) และพัฒนาการเรียนรู้อัตโนมัติ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของ  
คนทุกช่วงวัยให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตาม  
ความต้องการของผู้เรียนได้ โดยการจัดตั้ง  
กองทุนฯ จะเข้ามาขับเคลื่อนและช่วยสนับสนุน  
ภารกิจเฉพาะด้านในการพัฒนาความเป็นเลิศ  
ของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคน  
ระดับสูงเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการ  
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิ  
ผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่มีสมรรถนะและ  
ศักยภาพสูงเพียงพอต่อความต้องการของ  
ภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการเติบโต  
ทางเศรษฐกิจสาขาใหม่ๆ และพัฒนาสังคม  
และชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

สำหรับการจัดสรรเงินกองทุน กำหนด  
ให้การจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตาม  
คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับ  
เงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดมศึกษาระหว่าง  
สป.อว. และสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับจัดสรร  
โดยคำรับรองดังกล่าวต้องกำหนดผลสัมฤทธิ์  
และตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม  
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน การ  
อุดมศึกษา และเป็นไปตามความต้องการของ  
ประเทศอย่างแท้จริง โดยให้คณะกรรมการ  
บริหารกองทุนจัดให้มี การติดตามและประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์ตามคำรับรองดังกล่าว และ  
รายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผล การพัฒนาการอุดมศึกษาและรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรมทราบ